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บอกความคิดเห็นของคุณ
ให้เรารู้ว่าอยากให้ปรับปรุง

ส่วนไหนในวารสารนี้ 
เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุด

ส�าหรับท่าน ที่นี่

เปิดสูตรส�ำเร็จ SCALE UP ธุรกิจ 
พลิกโตเหนือวิกฤต

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายเป็น
วิกฤตใหญ่ท่ัวโลกรวมถึงประเทศไทย การควบคุมการแพร่ระบาด
ด้วยแนวทาง Social Distancing ไปจนถึงขั้นสุดคือล็อกดาวน์ 
ท�าให้ในช่วงท่ีผ่านมาทุกภาคส่วนจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาปรับใช้มากขึ้น รวมถึงภาคธุรกิจต่างก็เร่งพัฒนาการใช้งาน
เทคโนโลยีเพื่อรักษาความสามารถในการเข้าถึงสินค้าของลูกค้า
ทดแทนช่องว่างท่ีหายไป ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้จะยิ่งท�าให้ลูกค้า
ได้รบัความสะดวกสบายมากยิง่ขึน้จนอาจเกิดเป็นเทรนด์การใช้สนิค้า
และบริการแบบ Everything Delivery to My Home 

เหล่านี้ล้วนกลายเป็นโอกาสของ Startup และผู้ประกอบการ ท่ีมี

ความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอยู่แล้ว ในขณะท่ีองค์กร

ขนาดเล็กและขนาดใหญ่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อ

ขับเคลื่อนธุรกิจ ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเองท่ีถูกผลักดัน

ให้มีความคุ้นเคยกับเทคโนโลยีมากข้ึน ท�าให้มีการคาดการณ์ว่าในอนาคต

เทคโนโลยีดิจิทัลจะเติบโตมากข้ึนแบบก้าวกระโดด กลายเป็นเครื่องมือ

ส�าคัญของธุรกิจในการท่ีจะ Transform ให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภค

ท่ีเปลี่ยนไป

ดังนั้น ในโอกาสครบรอบ 5 ปีกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี

และนวัตกรรม หรือ TED Fund ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานท่ีให้การ

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเงินทุนเพื่อให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ท่ีมี

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการด�าเนินธุรกิจ ได้รับเกียรติจากคณะบอร์ด

บริหารกองทุนฯ ท่ีจะเปิดวิช่ันในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การตลาด 

การเงนิ กลยุทธ์การเตบิโต แนวคดิการปรบัตวั และการบรหิารทีม เพือ่เป็น

แนวทางให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่ท่ีมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม สามารถ

ท่ีจะ Scale up ธุรกิจ พลิกโตเหนือวิกฤตได้

ส�าหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดตามข่าวสารได้ท่ี 

Facebook : TEDFund หรือท่ีเว็บไซต์ www.tedfund.mhesi.go.th 

โทรศัพท์ 0-2333-3700 ต่อ 4072-4075 
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ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล
อว. หนุน TED FUND กลไกพัฒนาประเทศย่ังยืน

ศ.ดร.นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง 
อว. และในฐานะประธานกรรมการบรหิาร TED Fund 
กล่าวว่า กระทรวง อว. มีภารกจิส�าคญัในการพฒันา
ก�าลงัคน พฒันาองค์ความรู ้พฒันาการวจิยัและนวตักรรม 
ผลักดันการน�าไปใช้เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ อย่างไร
กด็ ีการระบาดของเช้ือโควดิ-19 ได้ส่งผลกระทบรนุแรง
ในหลายๆ ด้าน ในปี 2564 นี้ กระทรวงฯ จึงได้ริเร่ิม
โครงการมหาวิทยาลัยสู่ต�าบล (U2T) ซึง่นอกจาก
จะช่วยแก้ปัญหาการว่างงานแล้วยังเป็นโครงการ
ท่ีน�าไปสูก่ารพฒันาเศรษฐกจิชมุชนอย่างย่ังยนือีกด้วย

โครงการ U2T เป็นการพัฒนาในเชิงพื้นท่ี 
มีหัวใจส�าคัญคือการที่มหาวิทยาลัยเข้าไปท�างาน

ตลอด 5 ปีที่ผ่านมากองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เป็นกลไกส�าคัญของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้น�าผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอด
และใช้ประโยชน์ในเชงิพาณิชย์ และนับจากน้ี ภายใต้การสนับสนุนของกระทรวง อว. TED Fund ยงัคงสานต่อภารกิจดงักล่าว
เพือ่มสี่วนในการเตรียมความพร้อมประเทศไทยส�าหรับศตวรรษที่ 21 และน�าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ร่วมกับชุมชนในระดับต�าบล มุ่งเน้นการท�างาน
แบบย่ังยนืด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ การรวบรวม
ข้อมูลส�าคญัของพืน้ท่ีเพือ่ท�าความเข้าใจในบรบิท
ของพื้นท่ีหรือชุมชนนั้นๆ จากนั้นน�าเข้าสู่การ
พฒันาโดยใช้จดุแข็งและความต้องการของชุมชน
เป็นแกนหลัก เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่าง
แท้จริง สุดท้าย คือการพัฒนาคน ไม่ว่าจะเป็น
นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ีจะ
ได้รบัการพฒันาทักษะในด้านต่างๆ เช่น ทักษะด้าน
การท�างานร่วมกนั ด้านการเงนิ การใช้ภาษา และ
ทักษะด้านดิจิทัล 

โดยปี 2564 มีมหาวิทยาลัย 76 แห่ง
ทั่วประเทศ เข้าไปท�างานร่วมกับ 3,000 ต�าบล 
คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต์ ของต�าบลท่ัวประเทศ 
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี ช่วยสร้างงานให้กับนิสิต 
นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ รวมถึงคนในพื้นท่ี
คดิเป็น 20 คนต่อหนึง่ต�าบล รวมเป็น 60,000 คน 
ทั้งยังมีคณาจารย์ และบุคลากรในหน่วยงานวิจัย
ท่ีเข้ามาท�างานร่วมกัน ซ่ึงกล่าวได้ว่าโครงการ 
U2T นี้ มีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 1 แสนคน

นอกจากนี ้ยงัจดัให้มีการแข่งขันแฮกกะธอน 
(Hackathon) เป็นกจิกรรมการพฒันาทกัษะผูเ้ข้า
ร่วมโครงการหลงัจากการลงไปปฏบัิตงิานในพืน้ท่ี
จริงแล้ว โดยเปิดโอกาสให้ผู้ท่ีได้รบัการจ้างงานได้
ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ ซ่ึงมีผู้สมัครเข้า
ร่วมกิจกรรมถึง 965 ทีม หรือกว่า 5,000 คน 
รอบแรกคดัให้เหลอื 300 ทีม และคดัเลอืกอีกครัง้
จนเหลือ 40 ทีมในรอบสุดท้าย ในจุดนี้เองจะมี
การเช่ือมต่อกบัหน่วยงานต่างๆ ภายใต้กระทรวง อว. 
และพนัธมิตร ในการบ่มเพาะผูเ้ข้าร่วมการแข่งขัน 
หนึ่งใน 20 หน่วยงานที่เข้าร่วมคือ TED Fund ที่
จะมุ่งบ่มเพาะองค์ความรู้และช้ีแนะแนวทาง

ในการต่อยอดผลงานวิจัย รวมถึงการพัฒนา
นวตักรรมให้ออกมาได้อย่างสมบูรณ์ท่ีสดุ พร้อมช้ีแนะ
กลยุทธ์ในการจัดท�าแผนธุรกิจ เพื่อสร้างโอกาส
ในการขยายไปสูก่ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ต่อไป

TED Fund กับการพัฒนาประเทศ

TED Fund ด�าเนินงานมาแล้วถึง 5 ปี ได้
สนบัสนนุเงนิทุนในการเริม่ต้นธรุกจิแก่ผูป้ระกอบการ
ไปแล้วกว่า 340 โครงการ ในวงเงินงบประมาณ
ราว 410 ล้านบาท เน้นหนกัไปท่ี 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เช่น อุตสาหกรรมการแพทย์
ครบวงจร การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร เป็นต้น 
โดยได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศมากกว่า 540 ล้านบาท และเชื่อว่า
จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต ทั้งช่วยจุดประกาย
ความคิดให้เกิดโครงการดีๆ อีกมากมายกว่า 
3,000 โครงการ 

“การท�างานของ TED Fund นับจากนี้ 
มหัีวใจส�าคญัคอื การเช่ือมต่อกบักลไกต่างๆ ท้ังภายใน
กระทรวงฯ เอง และภายนอกกระทรวงฯ เพื่อมุ่ง
ไปในทิศทางเดียวกันของการพัฒนาประเทศ 
ซ่ึงได้เห็นตัวอย่างแล้วถึงการเช่ือมต่อระหว่าง 
TED Fund กบัโครงการ U2T และยังจะมีการเช่ือมต่อ
กับกลไกอื่นๆ อีก ไม่ว่าจะเป็นการเช่ือมต่อ
กับ อว. ส่วนหน้าซ่ึงจะเป็นการท�างานในระดบัพืน้ท่ี
ในระยะยาว การเช่ือมต่อเข้ากบัเครือ่งมอืในการ
สนบัสนนุการวจิยัท้ังในระดบัเบ้ืองต้น และต่อยอด
งานวจัิยท่ีมอียู่แล้วให้เกดิการพฒันามากย่ิงๆ ข้ึน 
สดุท้ายคอืการเชือ่มต่อเข้ากบัภาคธรุกจิ และอตุสาหกรรม 
เพือ่ผลกัดนัให้เกดิการน�าไปใช้และสร้างประโยชน์
ได้อย่างแท้จรงิ” ปลดักระทรวง อว. กล่าว 
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“ทีมส�าหรบัสตาร์ทอัพ จะต้องมีองค์ประกอบ
ที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน เพราะธุรกิจสตาร์ทอัพ 
เป็นการน�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ท�าธุรกิจ ถ้ามองง่ายๆ องค์ประกอบของทีมจึง
ควรมีท้ังคนท่ีมีความเช่ียวชาญในเทคโนโลยี
และนวตักรรม สามารถน�านวัตกรรมหรอืเทคโนโลยี

ความท้าทายหนึง่ของการท�าธุรกิจสตาร์ทอพั ให้ประสบความส�าเรจ็ คอืการสร้างทีม เพราะในช่วงเริม่ต้นจะมเีพยีงกลุม่ผูก่้อตัง้
หรอื Co-founders เท่าน้ันทีช่่วยกันท�าทุกสิง่ทุกอย่าง ยิง่ไปกว่าน้ันเม่ือสตาร์ทอพัเป็นธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับเทคโนโลยแีละนวัตกรรม 
ธุรกิจนี้จึงต้องมีส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างธุรกิจและเทคโนโลยี ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) เชื่อว่าการสร้างทีมสตาร์ทอัพมีความส�าคัญมากนอกจากจะท�าให้สามารถท�างานด้วยกัน
ราบรื่นแล้วยังท�าให้เป้าหมายประสบความส�าเร็จด้วย

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช 
“ทีม” ความท้าทายเริ่มต้น
ที่จะน�าไปสู่ความยิ่งใหญ่ในอนาคต

มาช่วยแก้ปัญหาให้กบัลกูค้าได้ แต่สิง่ท่ีมนีวตักรรม
นั้นไม่ได้หมายความว่าจะขายได้ทุกอย่าง ดังนั้น 
จึงต้องมีคนท่ีมคีวามรูค้วามเข้าใจในการท�าธรุกจิ
มาร่วมอยู่ในทีมด้วย เพราะจะช่วยมองว่าอะไร
ท่ีขายได้อะไรท่ีขายไม่ได้ และจะท�าธรุกจิอย่างไร
ให้เกิดผลก�าไรและมีความยั่งยืนได้”

ดร.ชาญวิทย์ ฉายภาพจุดเริ่มต้นของการ
สร้างทีมท่ีเป็นหัวใจของการเริม่ต้นธรุกจิสตาร์ทอัพว่า
ต้องผสมผสานฝั่งนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีและ
ฝั่งธุรกิจให้ลงตัว ซ่ึงจากประสบการณ์การสร้าง
ทีมสตาร์ทอัพ มักจะมปัีญหาท่ีเกดิในช่วงการเริม่ต้น  
2 ประการคือ 

ประการแรก การสร้างทีมกับเพื่อนที่เติบโต
หรอืเรยีนมาด้วยกนั ซ่ึงความเป็นเพือ่นอย่างเดยีวนัน้
ไม่เพียงพอ เพราะเพื่อนอาจจะไม่ได้เก่งหรือมี
ความถนัดในสิ่งที่เราต้องการ ดังนั้น ถ้าในความ
เป็นเพื่อนคุยกันได้แล้วมิตรภาพยังดีอยู่เม่ือรู้ว่า
ทีมขาดสิง่ใดกค็วรไปดงึคนท่ีมคีวามสามารถด้านนัน้
เข้ามาเสรมิ กจ็ะท�าให้ต่อยอดไปสูค่วามส�าเรจ็ได้ 
แต่ถ้าเพือ่นไม่ยอมรบัความคดิเห็นท่ีแตกต่างกนั
ก็จะท�าให้ทีมแตกพ่ายได้ตั้งแต่แรก  

ประการท่ีสอง การสร้างทีมท่ีเกดิข้ึนจากการ
ท�า Senior Project มาด้วยกัน ซึ่งจะเห็นปัญหา
ชัดเจนคือท้ังคู่จะมีทักษะด้านเดียวกัน เช่น 
มคีวามเก่งในสายโปรแกรมเมอร์ ท�าให้ขาดทักษะ
ความเข้าใจและเข้าถึงลูกค้า ในทางตรงข้าม
ถ้าเป็นการรวมทีมจากฝ่ังคณะบรหิารธรุกจิกจ็ะมแีต่

ไอเดยี แต่ขาดคนท่ีจะมาพฒันาเทคโนโลย ีสดุท้าย
หนไีม่พ้นท่ีหันไปพึง่ Software House ซ่ึงในระยะยาว
แล้วจะไม่มีความมั่นคงต่อธุรกิจของทีม

“ความยากในการสร้างทีมอยู่ท่ีจุดเริ่มต้น 
ถ้าเริม่ด้วยความเป็นเพือ่นกต้็องไปหาความเช่ียวชาญ
ท่ีขาดเข้าไปเพิ่มเติม แล้วตกลงผลประโยชน์
ให้ชัดเจนตั้งแต่เริ่มต้น”

อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกของสตาร์ทอัพ 
จะมีเพียงกลุ ่มผู ้ก่อตั้งท่ีช่วยกันท�าทุกอย่าง 
จนเมือ่ธรุกจิเริม่ตัง้ไข่กจ็ะต้องมีองค์ประกอบอ่ืนๆ 
ท่ีจ�าเป็นตามมาเพื่อรองรับการเติบโตนั้น เช่น 
กฎหมาย การตลาด ทรพัยากรมนษุย์  ฯลฯ ท�าให้
ทีมขยายใหญ่ข้ึน ถงึตอนนัน้การบรหิารทีมกจ็ะมี
ความยากในอีกระดับ  

ท้ังนี ้ในโอกาสครบรอบ 5 ปีของ TED Fund 
ดร.ชาญวิทย์ยังได้กล่าวขอบคุณกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ท่ีให้โอกาส TED Fund เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของ Eco-System ของระบบวิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวตักรรมของประเทศ และขอบคณุผูร้บับรกิาร 
TED  Fund ท้ังผูท่ี้ได้รบัทุนและผูท่ี้สนใจขอรบัทุน 
โดยตลอดเวลาท่ีผ่านมา TED Fund มีความมุง่ม่ัน
ท่ีจะพัฒนาทุนให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้ท่ีท�าเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มากท่ีสุด 
และยังคงตัง้ใจออกแบบรปูแบบการสนบัสนนุทุน
ให้มีความหลากหลายยิ่งขึ้น เพื่อให้ TED Fund 
ได้เติบโตไปพร้อมๆ กับสตาร์ทอัพไทยต่อไป 
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คุณวนิดา บุญนาคค้า
ปรับตัวไว ใช้เทคโนโลยีตอบโจทย์ตลาด

ในอดีตนั้น ผู้ประกอบการท่ีใช้เทคโนโลยี
ในการท�าธรุกจิอาจจ�ากดัเฉพาะรายใหญ่ท่ีมีทุนหนา 
สามารถซ้ือหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเข้ามา
ใช้ได้ ส่วนไซส์ย่อมลงมาอาจมีประเด็นของการ
เข้าไม่ถงึเทคโนโลยแีละนวัตกรรม แต่ในช่วง 5 ปี
ท่ีผ่านมาของการจัดตั้งกองทุน TED Fund 
ผูป้ระกอบการเริม่รูจ้กัและใช้กลไกของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ให้เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของตนเองมากขึ้น 

ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การปรับตัวให้เร็วถือเป็นทักษะส�าคัญที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ต้องมีติดตัว คุณวนิดา 
บุญนาคค้า ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่าวันนี้ผู้ประกอบการไทย
ไม่ว่าจะเป็นไซส์ S, M, L จ�าเป็นต้องปรับตัวท�าธุรกิจบนฐานของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ภายในประเทศกันทั้งนั้น 

“ผู้ประกอบการบางคนคิดว่ามีความรู้ด้าน
การตลาด การบริหารจัดการก็เพียงพอส�าหรับ
การท�าธุรกิจ แต่การแข่งขันยุคปัจจุบัน ต้องการ
ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ งานวิจัยและนวัตกรรม
เพิม่มากข้ึน ย่ิงตอนนีเ้รามอีงค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
ท่ีค่อนข้างจะล�้าสมัย จะผลิตสินค้าอะไรก็ท�า 
ได้หมด ไม่มีข้อจ�ากัด เพียงแต่สินค้าตัวนั้น
ต้องตอบโจทย์ตลาด ตอบสนองไลฟ์สไตล์
ของคนในแต่ละยุคสมัย ยกตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์
ซักผ้า สมัยก่อนมผีงซักฟอก น�า้ยาซักผ้า ตอนนี้
มีแคปซูลหรือลูกบอลซักผ้ามาใหม่ สิ่งเหล่านี้
ต้องอย่าหยุดนิ่ง เราจะมาผลิตสินค้าโดยใช้แต่
ภมิูปัญญาดัง้เดมิ ไม่เตมินวัตกรรมลงไป กค็งจะ
สู้ใครเขาไม่ได้” 

ย่ิงในช่วงโควิด-19 บีบให้ทุกคนต้อง
เร่งปรับตัวเพื่อความอยู่รอด ผอ.วนิดาเผยว่า
ในยุค New Normal นี้ ผู้ประกอบการเทคโนโลยี
ควรเรียนรู ้สิ่งใหม่ๆ และประยุกต์ใช้ให้เป็น 
เพราะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงเร็ว ดังนั้น จึง
ต้องตามให้ทัน อย่างทุกวันนี้มีช่องทางการขาย
ท่ีหลากหลาย งานแสดงสินค้าจัดไม่ได้ ก็มี 
Virtual Event ท่ีเป็นพื้นท่ีให้ผู้ประกอบการได้
พบปะและเจรจาการค้าบนโลกออนไลน์ อีก
สิ่งส�าคัญท่ีผู้ประกอบการต้องเรียนรู้คือ เทคนิค
การน�าเสนอขายสินค้าท่ีต้องพิชิตใจลูกค้าให้ได้
ภายในระยะเวลาสั้นๆ 

“เร่ืองน�าเสนอสินค้าโดยใช้เวลาไม่กี่นาที 
ไม่น่าห่วงส�าหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ แต่ท่ี
ต้องใส่ใจอย่างหนักคือ การจับกลุ่มลูกค้าให้ถูก 

การเซอร์เวย์ตลาดว่าลูกค้ามีความคิดเห็นอย่างไร
กับสินค้าของเรา เพ่ือจะได้น�าไปปรับปรุง
หรอืสร้างสรรค์นวตักรรมใหม่ๆ กเ็ป็นเรือ่งพืน้ฐาน
ท่ีไม่ควรมองข้าม ขอย�า้ว่าสิง่ท่ีจะท�าให้ผูป้ระกอบการ
สามารถอยู่รอด แข่งขัน และเติบโตได้ คือ 
องค์ความรู ้และเทคโนโลยี รวมท้ังคุณภาพ
ของสนิค้าหรอืมาตรฐานการบรกิาร ท่ีจะเป็นปัจจยั
ท�าให้แบรนด์สินค้ายืนหยัดอยู่ในใจลูกค้า
ในระยะยาว และกลายเป็นความซ่ือสัตย์ท่ีแม้แต่
เงินก็ซ้ือหาไม่ได้  

“ดิฉันมองว่า TED Fund เป็นกลไกส�าคัญ
ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการสร้าง
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ท่ีมีมายด์เซตของการท�า
ธุรกิจท่ีดี มีธรรมาภิบาล มิใช่มองเฉพาะเรื่อง
เงินทองเท่านั้น แล้วถ้าคนรุ่นใหม่เหล่านี้เติบโต
ไปอีกระดับ สิ่งท่ี TED Fund บ่มเพาะจะติดตัว
เขาไป เขาจะกลายเป็นผู้ประกอบการท่ีมีคุณภาพ 
มีธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจท่ีเกิดจาก
เนื้อใน อยู่ในมายด์เซต มิใช่ธรรมาภิบาลท่ีเกิด
จากกฎเกณฑ์บังคับ เราต้องพัฒนาและสนับสนุน
ผู้ประกอบการลักษณะนี้ให้เติบโต ประเทศถึง
จะเดินหน้าไปต่อได้” ผอ.วนิดากล่าวท้ิงท้าย 
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คุณวิเชฐ ตันติวานิช

มุ่งมั่น ทะเยอทะยาน 
กลยุทธ์สร้างธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

“คอนเซปต์การก้าวกระโดดของธรุกจิรายย่อย 
ผมว่ามนัท�าได้ 2 ทาง หนึง่คอืการโตแบบรวมตวั 
เพ่ือท่ีจะก้าวกระโดดพร้อมกันเป็นฝูงเหมือนกบ 
(Leapfrog) หน้าฉากเราท�ามาร์เกต็ติง้แบรนด์ใคร
แบรนด์มัน แต่หลงัฉากอาจใช้บางอย่างร่วมกนั เช่น 

การเติบโตก้าวกระโดดส�าหรับผู้ประกอบการนวัตกรรมอาจเป็นเรื่องยากในช่วงเวลานี้ ด้วยทรัพยากรที่มีค่อนข้างจ�ากัด แต่
ไม่ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้เลย คุณวิเชฐ ตันติวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ และการจัดการกองทุน ได้ชี้แนะแนวทาง
การปรับตัวและติดสปริงแนวคิดให้ผู้ประกอบการสามารถน�าไปปรับใช้เพื่อผลักดันธุรกิจให้เติบโตดังใจต้องการ 

บัญชี บริษัทขนส่ง จะได้ช่วยประหยัดต้นทุน 
เป็นการโตแบบรวมตัวโดยท่ีไม่มีใครขาดทุน 
สองคือการโตแบบเกาะตัวเหมือนเห็บ เน้น
กระโดดเกาะรายใหญ่ โดยเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของบริษัทเขา หรือท�าให้เขามาซ้ือหุ้นของเรา
บางส่วนแล้วบริหารแยก แต่มีความช่วยเหลือ
จากบริษัทใหญ่ตลอด เป็นการโตตามรายใหญ่
นั่นเอง” 

ทว่ากับดักท่ีท�าให้เอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพ
ไปไม่ถึงฝั่งฝัน ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งเกิดจาก
ตัวผู้ประกอบการเอง ท่ีไม่มี Pure Innovation 
Mindset แต่ให้น�้าหนักกับการใช้ความคิด
สร้างสรรค์ (Creativity) มากไป ชิน้งานส่วนใหญ่
ท่ีออกมาจึงเป็นการปรับปรุงท�าสิ่งท่ีมีอยู่แล้ว
ให้ดีข้ึน มากกว่าการสร้างนวัตกรรม อีกอย่าง
คือมอง Local มากกว่า Global ส่งผลให้ตลาด
มีขนาดเล็ก ไม่คุ้มค่าในสายตาของนักลงทุน 
เพราะไม่ว่าตลาดเล็ก ตลาดใหญ่ ต่างก็ใช้ต้นทุน
เท่ากันท้ังนั้น 

“ปัญหาคือ ความทะเยอทะยาน (Ambition) 
อย่างท่ีสตีฟ จอบส์ กล่าวไว้ว่า Stay Hungry 
คุณต้องเป็นผู้หิวโหยตลอดเวลา ผู้ประกอบการ
ต้องมีมายด์เซตของความมุ่งมัน่ ความทะเยอทะยาน
ท่ีจะสร้างนวัตกรรมให้เกิดข้ึน นี่คือปัญหาเส้นผม
บังภูเขา ดังนั้น จึงต้องมีคนกระตุ้น มีเมนเทอร์ 
มีคนคอยสนับสนุนเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพอย่าง
เช่น TED Fund 

“ผมมองว่า TED Fund เป็นเหมือนกุญแจ
สตาร์ทเครื่อง ส่วนผู้ประกอบการก็เปรียบด่ัง
เครื่องยนต์ ซึ่งตลอดห้าปีที่ผ่านมา TED Fund 
กท็�าหน้าท่ีเป็นกญุแจไขสตาร์ทเครือ่งยนต์ได้เป็น
อย่างด ีและในอนาคตกจ็ะยังคงช่วยตดิเครือ่งให้
เหล่าเอสเอ็มอีและสตาร์ทอัพท่ีมีความพร้อม 
ขับเคลื่อนเดินหน้าไปต่อได้อีกเป็นจ�านวนมาก” 

ในสถานการณ์โควิด-19 ท่ีท้าทายคนท�า
ธุรกิจหากคิดจะอยู่รอด คุณวิเชฐแนะแนวทาง 
การท�ามาร์เก็ตติ้งอย่างน่าสนใจว่า ก่อนอ่ืน
ผู้ประกอบการต้องตอบค�าถามให้ได้ว่าบิสซิเนส
โมเดลของตนเองท�าอะไร เพือ่ใคร แล้วหารายได้
มาได้อย่างไร ส�าหรบัผลติภณัฑ์ท่ีออกมาในยุคนี้
ต้องถูกใจ แต่ไม่ต้องทนทาน เน้นราคาไม่แพง
มากนัก ขณะเดียวกันก็ต้องหาทางลดขั้นตอน
การซ้ือ-ขายโดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ให้ได้มาก
ที่สุด 

“ท่ีส�าคัญคือต้องวัดตลอดเวลาว่าเราอยู่
ตรงไหนในใจลูกค้าโดยใช้หลัก 5A ประกอบดว้ย 
Awareness-Acknowledge-Appreciate-
Admire-Action โดยผู้ประกอบการต้องพยายาม
ขยับต�าแหน่งสินค้าและบริการของตนข้ึนไปอยู่
ท่ี Admire หรือช่ืนชมบูชาให้ได้ แล้วมันจะเกิด 
Action หรือการตัดสินใจซ้ือโดยอัตโนมัติ” 
คุณวิเชฐกล่าวท้ิงท้าย 
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คุณธนารักษ์ พงษ์เภตรา
จุดไฟนวัตกรรม
สร้างสรรค์ GROWTH ZONE แห่งใหม่

คุณธนารกัษ์ พงษ์เภตรา ผูท้รงคณุวฒุด้ิาน
นวตักรรม กล่าวว่า เทคโนโลยีและนวตักรรมเป็น
กลยุทธ์ส�าคญัท่ีช่วยให้ธรุกจิของ SME และ Startup 
สามารถเตบิโตได้อย่างรวดเรว็ ในอดตีอาจจ�ากดั
อยู ่เฉพาะแค่บริษัทใหญ่ท่ีสามารถลงทุน
ซ้ือเทคโนโลยีจากต่างประเทศมาเดนิเคร่ืองธรุกจิ 
แต่วันนี้ผู้ประกอบการตัวเล็กก็มีโอกาสเข้าถึง

อาการติดอยู่ในมายด์เซตเดิม ไม่ยอมออกจากคอมฟอร์ทโซน และขาดซึ่งเงินทุนที่จะพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน สิ่งเหล่านี้คืออุปสรรคชิ้นใหญ่ที่ท�าให้ SME และ Startup ไทยไม่เติบโต แต่โอกาสในการสเกลอัพของผู้ประกอบการ
ก็เปิดกว้างขึ้น เมื่อกลไกอย่างกองทุน TED Fund ถูกจัดตั้งขึ้นมาเมื่อห้าปีที่แล้ว

นวตักรรมได้มากขึน้จากการสนบัสนนุของภาครฐั 

“ทุกธุรกิจมีวงจรชีวิตอย่างเก่งก็ 20 ปี 
มนัจะถงึจดุอ่ิมตัวหรอืถดถอย เราต้องหา S-curve 
ใหม่ส�าหรับการเติบโต แต่ SME ต้องเปลี่ยน
มายด์เซต อย่าอยู่ไปเรื่อยๆ ท�าอะไรแบบเดิมๆ 
พยายามหานวัตกรรมท่ีเปรยีบเหมือนสปริงบอร์ด 
พาเราไปสู ่Growth Zone แห่งใหม่ ขณะเดยีวกนั
ภาครัฐก็มีส่วนไม่น้อยในการผลักดันธุรกิจท่ีมี
โอกาสเติบโตให้ไปได้ไกลกว่าเดิม เช่น 
ออกกฎหมายส่งเสริมให้เกิดการแปรรูป 
เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเพ่ือการส่งออก คือเรา
ต้องสร้างแรงผลัก เพิ่มความยากล�าบาก 
ผูป้ระกอบการถงึจะปรบัตวัไว ถ้ารอให้ตลาดผลกั
มันจะช้า แต่เงือ่นไขท่ีจะเกดินวตักรรมได้ ต้องมี 
Knowledge Provider เข้ามาช่วยในการปรบัปรงุ 
รวมทั้งมีทุนให้ SME ได้ทดลอง”  

ส่วนปัญหาของ Startup นั้น คุณธนารักษ์
เผยว่า คนรุ่นใหม่ยังจ�ากัดวงในการมองปัญหา
เฉพาะโลคัลและเรื่องใกล้ตัวเท่านั้น อีกอย่าง
สถาบันการศกึษาไม่ได้สอนให้เหล่านสิติมมีายด์เซต
ของนกัธรุกจิ แต่เน้นผลติแรงงานป้อนเข้าสูต่ลาด
มากกว่า คนรุ่นใหม่จึงไม่ได้ถกูฝึกให้คดินอกกรอบ 
ตัง้สมมตฐิานไม่เป็น ไม่มสีนามให้ลองผดิลองถกู
มากนัก

“นวัตกรรมเป็นเรื่องท่ีต้องลงทุน รัฐบาล
ต้องส่งเสริมผ่านกองทุนอย่าง TED  Fund ท่ีฝึก
คนรุ่นใหม่ให้ท�าธุรกิจเป็น คิดอินโนเวชันได้ 
ล้มเหลวไม่เป็นไร เพราะมีกองทุนรองรับ

ความเสีย่ง อย่างน้อยให้เขาลองท�า ต้อง Fail 
Fast ยึดเป้าหมาย แต่ไม่ยึดวิธีการ ข้อดีคือ
ถ้าเราสามารถสนับสนุนให้ Startup สักราย
สร้างการดิสรัปต์ในตลาดได้ ท้ังซัพพลายเชน
กต้็องปรบัตวัตามเพือ่สนบัสนนุเขา ขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันจะสูงข้ึนท้ังซัพพลายเชน ต้นทุน
ในการสเกลอัพก็จะต�่าลง”

ถงึวนันีเ้ป็นเครือ่งยนืยนัได้อย่างดว่ีาธรุกจิไหน
ไม่มีนวตักรรมนัน้รอดยาก เพราะนวตักรรมท�าให้
เกิดความแตกต่าง สร้างแต้มต่อให้กับธุรกิจ 
แต่ปัญหาคอืเทคโนโลยแีละนวตักรรมมรีาคาท่ีต้อง
จ่ายเป็นเวลาท่ีเสียไป ความต่อเนื่องของทุน
ในการสนับสนุนจึงเป็นเรื่องท่ีไม่ควรมองข้าม 
เพือ่ส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการไปได้ไกลมากทีส่ดุ

“5 ปีที่ผ่านมา กองทุน TED Fund มีการ
เปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก มีการปรับมา 
สนับสนุน ทุนแก่ผู้ท่ีจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี 
เพื่อให้โอกาสคนรุ่นใหม่ได้ท�าธุรกิจ และกระตุ้น
ให้เกิดธุรกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
และนวตักรรม และเกดิการจ้างงานตามมา ผมถอืว่า 
TED Fund เป็นตวัจดุไฟ (Ignite) แต่ว่ามนักต้็อง
มีเวทีส่งต่อ ขณะนี้เราพยายามจะเปลี่ยนกฎ
โดยเปิดโอกาสให้เอกชนมาร่วมลงทุนด้วย 
เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพให้เข้าสู่ 
Growth Stage เราก�าลังสร้างแรงผลักท่ีท�าให้ 
SME และ Startup เติบโต ไปเผชิญกับการ
แข่งขันที่ท�าให้เราเข้มแข็ง และไปได้เร็วขึ้น” 

T
hanarak 

Phongphatar

07Interview



คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย
บริหารจัดการเงินเป็น พิชิตใจนักลงทุนไปกว่าครึ่ง

Anan 
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อย่างเช่นในช่วงเริม่ต้นธรุกจิท่ีผูป้ระกอบการ
ต้องพิสูจน์ว่า ไอเดียหรือแนวคิดด้านนวัตกรรม
ของตนสามารถใช้ได้จริงในเชิงพาณิชย์ เงินทุน
ตัง้ต้นจะมาจาก 2-3 แหล่ง นอกจากเงนิเกบ็ของ
ผูป้ระกอบการเองหรอืคนในครอบครวั ยังมเีงนิทุน
จากภาครัฐอย่าง TED Fund ที่ให้ทุนสนับสนุน
ต่อยอดนวัตกรรมให้กลายเป็นธุรกิจได้จริง หาก
สามารถผลักดันผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้แล้ว 

หากผู้ประกอบการนวัตกรรมไทยคิดจะน�าพาธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการลงทุน 
แนะน�าว่า ผูป้ระกอบการควรให้ความส�าคญักับการบรหิารจดัการด้านการเงนิในทุกสเตปของการเตบิโต เพราะการเตรยีมความพร้อม
ด้านการเงินที่ดีจะสร้างแต้มต่อในการเข้าถึงแหล่งทุนโดยไม่พลาดกับทุกจังหวะโอกาสที่เข้ามา

ถ้าต้องการให้ธุรกิจอยู่ในสายตาของ
นกัลงทุน คุณพงศ์ปิติแนะว่า สตาร์ทอพัต้องเตรยีม 
Pitch Deck หรือข้อมูลการน�าเสนอธุรกิจให้กับ
ผู้ลงทุนให้ดีที่สุด ทั้งเวอร์ชัน 10-15 นาที และ 
3-5 นาที ขณะเดียวกันต้องพร้อมเสมอที่จะท�า 
Elevator Pitch ถ้าเจอะเจอนักลงทุนเข้าโดย
บังเอิญ ก็ต้องใช้เวลาสั้นๆ อันมีค่านั้น ท�าให้เขา
เห็นภาพความชัดเจนของธุรกิจให้จงได้

“ส ่วนใหญ่สตาร์ทอัพมักพูดถึงท่ีมา
ของโปรดักต์ และประโยชน์การใช้งานท่ีตนเอง
มีความภาคภมิูใจ แต่สิง่ท่ีต้องไม่ลมืคอื นกัลงทุน
มองหาความชัดเจนในเรือ่งของผลติภณัฑ์ กลุม่
เป้าหมาย และวิธีการหารายได้ รวมท้ังระบบ
บัญชีซ่ึงเป็นเรื่องส�าคัญท่ีถูกให้ความสนใจเป็น
อันดบัแรกๆ ในเวลาท่ีผูป้ระกอบการไปขอสนิเช่ือ
ธนาคาร หรอืการหานกัลงทุนมาร่วมธรุกจิ เพราะ
บัญชีจะสะท้อนถึงรายรับ-รายจ่ายของบริษัทว่า
มีความโปร่งใส มีมาตรฐานมากน้อยแค่ไหน 
สิง่เหล่านีจ้ะเป็นพืน้ฐานท่ีจะบ่งบอกถงึความพร้อม
ในการเติบโต ซ่ึงผู้ประกอบการต้องเตรียมตัว
ตั้งแต่วันแรกๆ ของการท�าธุรกิจ

“ในโอกาสครบรอบ 5 ปีของการสร้าง 
ขับเคลือ่น และส่งเสรมิคนรุน่ใหม่ให้มโีอกาสสร้าง
นวัตกรรม TED Fund คงต้องท�างานร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ เพือ่สร้างโครงข่ายในการขบัเคลือ่น
นวตักรรมให้เป็นรปูธรรมมากข้ึน และในอนาคต
จะมีรูปแบบการลงทุน รูปแบบการให้เงินทุน
สนบัสนนุแบบใหม่ๆ เพือ่เตมิเตม็ให้ Ecosystem 
ของการพัฒนาสตาร์ทอัพไทยมีความสมบูรณ์ 
ประเทศจะได้เดนิหน้าพฒันา สามารถแข่งขันได้
บนพืน้ฐานของเทคโนโลยแีละนวตักรรมต่อไป”  

Pongpiti 
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โจทย์ใหญ่ท่ีท้าทายคือ จะต้องท�าให้สินค้า
หรือบริการนั้นๆ สามารถขายได้ เป็นท่ีนิยม 
มีผูใ้ช้งาน มคีวามต้องการสงู ซ่ึงจะช่วยในการหา
ผู้ร่วมลงทุนได้ง่ายข้ึน พร้อมกรยุทางไปสูก่ารขอ
สนิเชือ่จากธนาคารได้ด้วย 

ย่ิงหากต้องการท่ีจะเตบิโตก้าวไกลในอนาคต 
ผูป้ระกอบการจ�าเป็นต้องมองหาบรษัิทขนาดใหญ่
มาเป็นพาร์ตเนอร์ทางธรุกจิ หรอืจะมองไปไกล
ไปถึงการกลายร่างเป็นบริษัทมหาชน เพื่อเปิด
โอกาสให้ผูส้นใจท่ัวไปสามารถเข้ามาร่วมลงทุน
ขยายธรุกจิให้เตบิโตก้าวหน้าไปด้วยกนัก็ได้  

“แต่ปัญหาหลักท่ีท�าให้ธุรกิจไม่ประสบ
ความส�าเร็จคือ การสร้างสินค้าหรือบริการที่ยัง
ไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ผู้ประกอบการจึงต้อง
ท�าการทดสอบตลาดอย่างดี เพื่อให้ม่ันใจว่า
ผลิตภัณฑ์ท่ีเราท�าข้ึนมาตอบสนองการใช้งาน
ของลูกค้าเป้าหมายได้จริง ถ้าไม่สามารถหา 
กลุ่มลูกค้าได้มากเพียงพอ การจะสร้างโอกาส
ทางด้านการเงินก็จะเป็นไปได้ยากมากขึ้น” 

ปัจจุบัน Ecosystem ของสตาร์ทอัพ
ในประเทศไทยมพีฒันาการค่อนข้างก้าวหน้าเมือ่
เทียบกบัช่วง 5-6 ปีท่ีผ่านมา ผู้ลงทุนกลุม่ Venture 
Capital (VC) กลุ่ม Corporate Venture Capital 
(CVC) และกลุ่ม Angel Investor มีการขยายตัว
เพิม่ข้ึน ส่วนหนึง่เพราะสนิทรพัย์ต่างๆ ในตลาด
ไม่สามารถให้ผลตอบแทนที่สูงมากนัก ที่ส�าคัญ
สตาร์ทอัพในประเทศไทยเริม่ฉายแววความส�าเรจ็
ให้เห็นต่อเนื่อง เช่น Flash Express ท่ีเป็น
ยูนิคอร์นตัวแรกของประเทศไทย ท�าให้คนท่ีมี
เงินอยู่ในมือ หันมาสนใจลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ
เพื่อหวังสร้างผลตอบแทนที่สูงขึ้น 
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คุณอนันต์ แก้วก�าเนิด
ความคุ้มค่าทางการเงิน สังคม
คือโจทย์ส�าคัญของการวางแผนงบประมาณ

การจดัท�างบประมาณเป็นการประมาณการ
รายรบัท่ีได้มาและรายจ่ายท่ีจ่ายไปในอนาคต 
จึงยังไม่มีความสมบูรณ์แน่นอนว่าจะเป็นไป
ตามนั้น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์
ปัจจบัุนท่ีมคีวามอ่อนไหวและเกดิการเปลีย่นแปลง

ส�าหรับหลักส�าคัญในการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน คุณอนันต์ แก้วก�าเนิด รองผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณกล่าวว่า 
“ประชาชนได้อะไร” คือเป้าหมายสูงสุดและเป็นหัวใจส�าคัญ โดยมุ่งเน้นแผนงาน/โครงการที่ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาในทุกภาคส่วน 
และให้ความส�าคัญกับการก�าหนดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาการด�าเนินงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ พื้นที่และกลุ่มเป้าหมาย
ที่ชัดเจน ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยหรือเกินความจ�าเป็น ภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเชื่อถือได้ รวมทั้ง มีความคุ้มค่าทางการเงิน 
(Value for Money) นอกจากมุ่งเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมแล้ว การบริหารจัดการที่ดียังต้องมุ่งสู่ความคุ้มค่าทางด้าน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การพัฒนามีความยั่งยืน

ท้ังในด้านเศรษฐกจิ สงัคม การเมือง การปรบัแผน
บริหารจัดการงบประมาณจึงมีความจ�าเป็น
ต้องมคีวามยดืหยุ่น คล่องตวั มีประสทิธภิาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และก�าหนดเป้าหมาย
ท่ีชัดเจน โดยมุ่งเน้นให้ “ประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง” และออกแบบให้มีกระบวนการ
ท�างานท่ีมปีระสทิธภิาพสอดคล้องกบัสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ภาครัฐต้องให้ความส�าคัญกับการจัดท�า
งบประมาณให้ครอบคลุมแหล่งเงิน เนื่องจาก
มีเงนิท่ีอยู่นอกระบบงบประมาณเป็นจ�านวนมาก
ท่ีควรได้รับการจัดการน�ามาใช้เพื่อการพัฒนา
ประเทศให้มากย่ิงข้ึน มีการบูรณาการภารกิจ
ท้ังภายในและระหว่างกระทรวงอย่างจริงจัง 
เพ่ือลดความซ�้าซ้อนและเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั โดยภาครฐัควรปฏริปูโครงสร้างองค์กร
และพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับภารกิจ
ท่ีได้รบัมอบหมาย ลดขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน
ท่ีไม่จ�าเป็น และเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
เพ่ือน�าไปสู่การท�าความเข้าใจให้เกิดการ
ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมรับผิดชอบ และร่วม
ตรวจสอบต่อไป นอกจากนี้ จะต้องน�าผล
ของการติดตามประเมินผลไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม มีกลไกการตรวจสอบความก้าวหน้า
และความส�าเร็จอย่างแท้จริงและเป็นปัจจุบัน 
ในขณะเดียวกันก็เป็นการเร่งด�าเนินการ
หรือขยายผลรายการท่ีมีความส�าคัญสูง 

มีผลกระทบในเชิงบวกต่อกลุ่มเป้าหมาย และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของประเทศ

กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรือ TED Fund เป็นหนึ่ง
ตัวอย่างของกองทุนหมุนเวียนท่ีด�าเนินการ
ใช้งบประมาณได้เกิดความคุ้มค่า นับเป็นการ
ลงทุนของภาครัฐท่ีตอบรับกับความต้องการ
ของประชาชนท่ีต้องการเริ่มต้นธุรกิจบนฐาน
ของเทคโนโลยี และสามารถต่อยอดไปสู่การ
ใช้งานในเชิงพาณิชย์ สร้างโอกาสให้แก่คน
รุ่นใหม่ ท้ังยังสร้างมูลค่าเพิ่มท้ังทางเศรษฐกิจ
และสังคมให้กับประเทศอย่างย่ังยืน 

กองทุน TED Fund เป็นกลไกส�าคัญ
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืน
ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันท่ีจะต้องขับเคลื่อน
ด้วยกระบวนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ในการสนับสนุนและส่งเสริม
ผู ้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ให้สามารถด�าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และเพิม่ปรมิาณการน�าผลงานวจิยัและนวตักรรม
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ซ่ึงก่อให้เกิด
มลูค่าทางเศรษฐกจิท่ีมีความก้าวหน้าและยัง่ยืน 
และเนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปี ขอแสดง
ความยินดแีละช่ืนชมในการท�างานของกองทุน 
TED Fund ท่ีมุ่งมั่นในการท�างานเพื่อเป็น
ก�าลงัส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้ย่ังยนื
ต่อไป 
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คณุภทัรพร วรทรพัย์ รองอธบิดกีรมบัญชกีลาง 
รักษาการในต�าแหน่งท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบ
การเงินการคลัง กล่าวว่า ทุนหมุนเวียนท่ี
กระทรวงการคลงัก�ากบัดแูลนัน้มีท้ังสิน้ 115 ทุน
ด้วยกัน โดย TED Fund เป็นหนึ่งในทุนหมุนเวียน

ด้วยตระหนักถึงศักยภาพของผู้ประกอบการ ที่เป็นฟันเฟืองในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Value-based Economy) กระทรวงการคลงัจงึได้สร้างเครือ่งมือสนับสนุนให้ SME, SEs และ Startups มโีอกาส
เข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านทุนหมุนเวียน เพื่อเร่งให้เกิดการน�าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปปลุกปั้นเป็นธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น 

คุณภัทรพร วรทรัพย์
พลิกโอกาสโต ปิดประตูความเสี่ยง
ผ่านทุนหมุนเวียนต่อเน่ือง

ท่ีจัดตั้งข้ึนมาภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยเฉพาะ

“ธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมถือเป็น
ธุรกิจท่ีมีความเสี่ยงสูง กว่าจะพัฒนานวัตกรรม
สู่เชิงพาณิชย์ได้ส�าเร็จ ต้องผ่านกระบวนการ
หลายข้ันตอน และต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน 
เช่น เงินทุน บุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน 
เพ่ือรองรับความเสี่ยงของผู ้ประกอบการท่ี
จะเกิดข้ึน TED Fund ได้เข้ามาตอบโจทย์ด้าน
เงินทุนและองค์ความรู้ ผ่านการอบรมในกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีจัดข้ึนโดย TED Fund และเครือข่าย
ร่วมพัฒนาผู้ประกอบการ หรือ TED Fellow ท่ี
ท�าหน้าท่ีเป็นพี่เลี้ยงคอยดูแลและบ่มเพาะ
องค์ความรู้ 

“ประโยชน์จึงเป็นของผู ้ประกอบการ
รายใหม่ท่ีจะสามารถพัฒนาต่อยอดไอเดีย
ได้ส�าเร็จ ขณะท่ีผู้ประกอบการเดิมก็สามารถ
ปรับปรุงธุรกิจให้มีศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถทางการแข่งขนั จนน�าไปสูก่ารด�าเนนิ
ธุรกิจบนฐานองค์ความรู ้ด ้านเทคโนโลยี
และนวัตกรรมท่ีย่ังยืน”

รองอธิบดีกรมบัญชีกลางเผยว่า ตลอด
ระยะเวลา 5 ปี TED Fund ได้จุดประกายแนวคิด
ในการเริม่ต้นธรุกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปแล้ว 
กว่า 3,000 ข้อเสนอโครงการ โดยแนวคิด

การพฒันาธรุกจิไม่ได้จ�ากดัอยู่ท่ีอตุสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึง่ แต่เน้นหนกัไปท่ี 10 อุตสาหกรรม
เป้าหมายของประเทศ เช่น อุตสาหกรรม
การแพทย์ครบวงจร การเกษตรและเทคโนโลยี
ชีวภาพ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ฯลฯ 
จนสามารถต่อยอดสร้างธุรกิจได้ประสบ
ความส�าเร็จและมียอดขายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
มากถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอีก 30 เปอร์เซ็นต์ 
แม้จะไม่ได้ไปต่อในโครงการของ TED Fund 
แต่กไ็ด้มีโอกาสในการต่อยอดและขยายสูธ่รุกจิอ่ืน 
หรือปรับเปล่ียนผลิตภัณฑ์จนสามารถก้าวต่อไปได้ 

“TED Fund เป็นหนึ่งในทุนหมุนเวียนท่ี
สร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการ SME, SEs 
และ Startups จ�านวนมาก ท่ีต้องการประกอบ
ธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โดยเฉพาะนักศึกษาและผู้ประกอบการรายใหม่
ท่ีตั้งใจลงทุนวิจัยและพัฒนา เพื่อผลักดันสู ่
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ยังคงมีการขยายโอกาสในการเข้าถึง
แหล่งเงินทุนอย่างต่อเนื่อง ก็ขอให้ TED Fund 
มุง่ม่ันส่งเสรมิศกัยภาพ ช่วยตดิปีกผูป้ระกอบการ
เทคโนโลยีไทยให้สามารถเดินไปข้างหน้า
ได้อย่างแขง็แกร่ง และเป็นก�าลงัในการขับเคลือ่น
พัฒนาประเทศต่อไป” 
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TED Fund จบัมอื ททท. เปิดตวัแพลตฟอร์ม
Empowering Tech Tourism

ดร.ชาญวทิย์ ตรเีดช ผูจ้ดัการกองทุนพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (TED Fund) เข้าร่วมพิธีเปิดตัว “โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ประกอบการท่องเท่ียวยุคดิจิทัล (Empowering Tech 
Tourism)” ซ่ึงโครงการน้ีเป็นความร่วมมือระหว่าง การท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.), หน่วยงานภาครฐั, ผูป้ระกอบการด้านการ
ท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรม, และนักลงทุน ที่จะช่วยกัน
เสรมิศกัยภาพของการท่องเท่ียวไทยให้ก้าวไกลในยุคดจิทัิลโดยมีการ
พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง (www.empoweringtechtourism.com) ที่
รวบรวมผู้พัฒนานวัตกรรมด้านการท่องเที่ยวพร้อมใช้ เพื่อน�าเสนอ
ให้แก่ผู้ประกอบการท่องเท่ียวได้น�าไปปรับใช้กับธุรกิจของตน และ
เปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เลือกลงทุน อันจะเป็นการสร้างการเติบโต
ให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรม 

TED Fund ร่วมเปิดงำน Empowering Tech Tourism 
Week Virtual Event 

ดร.ชาญวิทย์ ตรเีดช ผูจ้ดัการกองทุนพฒันาผูป้ระกอบการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม (TED Fund) ร่วมเปิดงาน Empowering Tech Tourism Week 
Virtual Event ท่ีจัดข้ึนโดย กระทรวงการท่องเท่ียวและกฬีา และการท่องเท่ียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) เพือ่เร่งฟ้ืนฟอุูตสาหกรรมการท่องเท่ียวไทย ภายใต้ 
“โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการท่องเท่ียวยุคดิจิทัล” ส่งเสริม
และสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมท่องเท่ียวกลบัมาแข็งแรงอกีครัง้ ในโอกาสเดยีวกนั 
ดร.ชาญวทิย์ฯ  ได้ร่วมเสวนาพเิศษในหัวข้อ “แนวทางสนบัสนนุนวัตกรรม
ด้านการท่องเท่ียว (Travel Tech)” ร่วมกบั นายยุทธศักดิ ์ สภุสร ผูว่้าการ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย และผูแ้ทนหน่วยงานพนัธมิตรจากภาครฐั 

   TED Fund ร่วมกิจกรรม U2T Matching Day

ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี
และนวตักรรม (TED Fund) เข้าร่วมกจิกรรม U2T Matching Day ในรปูแบบ
ออนไลน์ โดยได้รบัเกยีรตจิากศาสตราจารย์พเิศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เป็นประธานเปิดงาน U2T Macthing Day ซึ่งเป็นการจับคู่ 40 ทีม U2T 
แฮกกะธอนที่ผ่านเข้ารอบจาก 8 ภูมิภาค กับ 20 หน่วยงานของหน่วยงาน
กระทรวง อว.

โดย TED Fund เป็น 1 ใน 20 หน่วยงานภายใต้กระทรวง อว. ท่ีจะเข้า
มาร่วมบ่มเพาะองค์ความรูเ้ทคโนโลย ีนวัตกรรม และพฒันาศกัยภาพของ
น้องๆ ให้มีความพร้อมส�าหรับการแข่งขันโครงการ U2T แฮกกะธอน 
ในระดบัประเทศ และมุง่หวังท่ีจะผลกัดนัให้น้องๆ U2T ได้น�าผลงานวจิยั
และนวัตกรรมมาพฒันาต่อยอดไปสูก่ารใช้ประโยชน์ในเชิงพาณชิย์ได้ส�าเรจ็
ตอบรบักบัภารกจิของ TED Fund ท่ีได้ผลกัดนัมาตลอดระยะเวลา 5 ปี 
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